



Thái Bình

CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH
TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN THÁI BÌNH

TÒA SOẠN:

13 - LÝ THƯỜNG KIỆT - THÀNH PHỐ THÁI BÌNH

● ĐIỆN THOẠI: 0227.3731.308 - 0227.3735.544

0227.3733.958

● BÁO THÁI BÌNH ĐIỆN TỬ: www.baothaibinh.com.vn

● EMAIL: tsbaothaibinh@gmail.com



Tỏa sáng từ học Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, thời gian qua, việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Kiến Xương chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực. Mỗi công trình, phong trào, phần việc của cán bộ, nhân dân trên địa bàn đều hướng tới những giá trị cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương phát triển giàu đẹp, văn minh.

Từ nhận thức đến hành động

Ông Trần Tuấn Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Bình cho biết: Thẩm nhuận lời dạy của Bác: "Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm", Đảng bộ xã đã xây dựng, triển khai nhiều phong trào, phát động cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm

túc, sáng tạo gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Khi bắt tay vào xây dựng NTM, Bình Định có xuất phát điểm thấp, không có nhiều lợi thế nhưng với phương châm "đảng viên đi trước", mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đều gương mẫu thực hiện gắn với trách nhiệm được giao. Từ đó lãnh đạo, chỉ đạo, vận động

nhân dân thi đua đôn đốc đổi mới, tự nguyện hiến đất làm đường, tích cực lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, môi trường xanh, sạch, đẹp tạo diện mạo mới cho quê hương. Vì thế, mặc dù không phải là xã làm điểm nhưng năm 2013 Bình Định đã về đích

(Xem tiếp trang 3)
THU THỦY



Thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương).

THÀNH PHỐ

Tổng số vốn đăng ký đầu tư tăng thêm 84,8 tỷ đồng

4 tháng đầu năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của thành phố Thái Bình ước đạt trên 12.900 tỷ đồng, trong đó tháng 4 đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ. Kinh tế khu vực nhà nước tăng 17,89%, kinh tế khu vực ngoài nhà nước tăng 8,34%, kinh tế khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 19,52%, kinh tế cá thể tăng 15,32%. Có 9 dự án đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 84,8 tỷ đồng. Thành phố tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

(Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT

QUYNH PHỤ

Trao kinh phí hỗ trợ xây 4 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết cho 4 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại một số địa phương trong huyện.

4 hộ được trao kinh phí xây nhà đại đoàn kết gồm: gia đình bà Nguyễn Thị Ngân và gia đình bà Nguyễn Thị Lan, thôn Hạ, xã An Thái; gia đình bà Nguyễn Thị Diễm, thôn An Ấp, xã An Ấp và gia đình bà

Nguyễn Thị Cừu, thôn Quan Đình Nam, xã Đông Tiến. Đây là những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, tuổi cao, thường xuyên ốm đau, nhà ở xuống cấp không có điều kiện sửa chữa, xây mới nhà ở. Từ nguồn kinh phí quý "Vi người nghèo" của tỉnh, Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ đã trao kinh phí hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để cải thiện nhà ở. Ngoài 4 căn nhà đã được hỗ trợ, từ nay đến cuối năm

quý "Vi người nghèo" của tỉnh tiếp tục hỗ trợ 9 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện với tổng số tiền 450 triệu đồng. Cùng với đó, quý "Vi người nghèo" huyện sẽ huy động nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cải thiện nhà ở cho nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong huyện.

NGUYỄN CƯỜNG

ĐÔNG HƯNG

► Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 200 người cao tuổi xã Đông Á

Mở đầu chuỗi hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ và Huyện đoàn Đông Hưng tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người cao tuổi xã Đông Á.



Các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho người cao tuổi xã Đông Á.

Tại chương trình, hơn 200 người cao tuổi được các y bác sĩ khám sàng lọc nhằm phát hiện sớm các bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, tim mạch, bệnh về mắt và được tư vấn, giới thiệu đến các bệnh viện tuyến trên để khám quản lý và theo dõi sức khỏe định kỳ. Ngoài ra, trong quá trình khám, người cao tuổi còn được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe, ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, các kiến thức về rèn

luyện thân thể để tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật người cao tuổi thường gặp. Sau khám, mỗi người cao tuổi đều được cấp thuốc miễn phí phù hợp với từng người. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng được Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng thực hiện hàng năm, qua đó đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với người dân, giúp họ có điều kiện được khám, phát hiện sớm bệnh tật, điều trị bệnh kịp thời.

Nhân dịp này, hội chữ thập đỏ và đoàn thanh niên các cấp trao 10 suất quà tặng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đông Á.

THU HIỀN

► Tặng quà học sinh khó khăn tại xã Đông Quan

Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2023, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng phối hợp với xã Đông Quan và Trường Tiểu học Đông Phong, xã Đông Quan trao quà cho 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đó là em Nguyễn Thu Thảo, học sinh lớp 1A, Trường Tiểu học Đông Phong, 3 mẹ con em không có nhà phải ở nhờ ông bà ngoại, cuộc sống khó khăn vì mẹ em sức khỏe yếu và em Đào Thị Thu Trang cùng lớp với em Thảo, bố mới mất vì tai nạn, một mình mẹ nuôi 2 con nhỏ. Hội Chữ thập đỏ huyện, lãnh đạo xã và nhà trường đã trao gạo, đồ dùng học tập, tiền và quà cho các em.

Món quà nhỏ nhưng hết sức ý nghĩa, là nguồn động viên, khích lệ các em vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

TRUNG HIỆU

Nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất

(Xem trang 2)



Chị Phạm Ngọc Mai, xã Thượng Hiền (Kiến Xương) ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất các sản phẩm máy tre đan.

Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm

(Xem trang 4)